

Chuyện phiếm đã đến



Hình 1: Hồi Quân Đội Tá Hà Văn Ngọc trên đài chủ huy. (Hình: Tá hãi ký “Can Tráng Trong Chiãn Bãi” của cựu Đá Đác Há Văn Ká Thoãi)

Hình 2: Thá Táng Trán Thiãn Khiäm và Trung Táng Ngô Quang Tráng, Tá Lánh Quân Đoàn 1, cùng Đá Đác Há Văn Ká Thoãi (giãa), thăm các chiãn sĩ tham chiãn trán Hoàng Sa đá cã đãu trá tãi bãnh xá Hồi Quân tãi Sán Chá, Đà Náng. (Hình: Tá hãi ký “Can Tráng Trong Chiãn Bãi” của cựu Đá Đác Há Văn Ká Thoãi)

LTS - 19 Tháng Giêng, 1974, trán hãi chiãn giãa Hồi Quân Viãt Nam Cáng Hòa và Trung Cáng nã ra tãi quãn đáo Hoàng Sa. Nhân kän näm 36 năm trán hãi chiãn, và nhân dáp các cựu quân nhân Hồi Quân Viãt Nam Cáng Hòa tá chác “Ngày Hoàng Sa” táng niäm các chiãn sĩ hy sinh trong trán đánh cách đây 36 năm, Ngái Viãt xin ghi nhän mát số ý kiến của nháng ngái táng tham gia trán đánh, ãnhãu góc đã, và trình bày trong loạt bài viãt nhãu kä. Bài viãt này đá cã xây dựng dựa trên đá hãi ký “Can Tráng Trong Chiãn Bãi” của cựu Đá Đác Há Văn Ká Thoãi, vãi sự đáng ý của tác giả.



Chuyện gì đã phiếm đến. Đá Đác Thoãi viãt, “Tâm tráng bãi hãi, mát cảm giác mà tôi không bao giờ quên, nháng vì không rõ vã trí của táng chiãn hám, qua máy âm thanh, tôi nói tiếp, ‘Tùy nghi khai hãa khi nào anh (Đá Tá Hà Văn Ngọc) sẵn sàng!’”

Hội Chiến Hoàng Sa, 19 tháng Giêng, 1974 (kỳ 2)

Tác Giả: Đông Bàn - Đinh Quang Anh Thái/Ngái Việt
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 23:51

Thiếu tá Hoàng Ngọc Thọ: “Chúng tôi vào đảo mà không ai biết cả. Nghĩa là toán quân và các chuyên viên khí tượng đã ngừng hoạt động. Sáng hôm sau thì súng nổ ngoài khơi. Lúc đó tôi vừa thả dõng và đang đánh răng. Lập tức, tôi leo lên sân thượng của đài khí tượng, anh Kosh đứng cạnh, thì thấy pháo tháp của chi cơ HQ16 bắn trúng đảo. Chi cơ HQ16 chỉ bắn nghiêng 30 độ, lượn mặt bên và hệ đài radar. Còn chi cơ HQ10 Nhặt Tờ do Thiếu tá Nguyễn Văn Thà chỉ huy thì bắn chìm.”

“Mới ngày lập tức lao ra các giao thông hào và sẵn sàng trong tình trạng tác chiến. Trên hàng chiến ngoài khơi di chuyển rất nhanh. Bên mình gồm có HQ10, HQ16, HQ4 và HQ5. Sau khi trên hàng chiến ngã ngũ, tức là tất cả tàu chiến của mình quay đuôi về phía đảo và quay mũi ra ngoài khơi; còn Trung Cộng bao vây các đảo bắn nổ nhử tàu nhử, thì chúng tôi là người bắn cô lập. Theo tôi nghĩ, quân Trung Cộng đổ bộ cả mặt từ đảo lên đảo, trong khi chúng tôi chỉ có mặt trung đội.”

Về mặt tấn thủ, Đệ Đệ Thọ ghi nhận:

Hội Quân Trung Cộng:

Hội Tội Hoàng M Kronstad 274 bắn chìm, chiến hạm này do hạm trưởng là Đệ Tá Quan Đệ chỉ huy (tên thật). Vì chiến hạm này là soái hạm nên hầu hết tham mưu đều trên, gồm: Đô Đệ Phạm Quang Kinh, Tư Lệnh Phó Hoàng Đệ Nam Hội của Hội Quân Trung Cộng, bốn đội tá, sáu trung tá, hai thiếu tá, bảy sĩ quan cấp úy và mặt số đoàn viên.

Hội Tội Hoàng M Kronstad 271 hầu hết ngừng, rời bãi sau đó phá hủy, hạm trưởng là Đệ Tá Văn Văn K Uy (tên thật).

Trục lợi hạm số 389 bắn hạ hàng không do Trung Tá Triệu Quát (tên thật) chỉ huy.

Trục lợi hạm số 396, bắn hạ hàng không do Đệ Tá Diệp Mạnh Hội (tên thật) chỉ huy.

Hội Chiến Hoàng Sa, 19 tháng Giêng, 1974 (kỳ 2)

Tác Giả: Đông Bàn - Đình Quang Anh Thái/Ngái Việt
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 23:51

Hội Quân Việt Nam Cộng Hòa:

Hội Trường Hàm Nhất Trường (HQ 10) bị chìm do Thiệu Tá (truy thăng cấp trung tá) Nguyễn Văn Thà (tên thật) chỉ huy với 24 chiến sĩ khác hy sinh và 26 chiến sĩ mất tích (hàm phó, Đại Úy Nguyễn Thành Trí tên thật) trên xuồng cao su sau khi chiến hàm chìm).

Khu vực hàm Trường Khánh Đông (HQ 4) bị hãm hiếp với hai chiến sĩ tên thật.

Tuần đoàn hàm Trường Bình Trường (HQ 5) bị hãm hiếp với hai chiến sĩ hy sinh.

Tuần đoàn hàm Lý Trường Kiệt (HQ 16) có mất chiến sĩ hy sinh và 14 chiến sĩ khác trôi dạt trên xuồng cao su về Qui Nhơn.

Hai nhân viên người nhái tên thật trên hải đảo. Hai nhân viên người nhái tên thật trên hải đảo.

Hai mươi tám quân nhân Hội Quân, Lực Quân và Đưa Phóng Quân Việt Nam bị bắt làm tù binh và đưa về Trung Hoa Lục Địa.

Trường chiến di tản ra trong vòng nửa giờ đồng hồ, theo lời của Thiệu Tá Phạm Văn Hùng: “thì quân Trung Cộng tràn ngập trên đảo, trong bọn họ có nhiều người nói tiếng Việt. Tôi là người bị bắt sau cùng, lúc đó khoảng 1 giờ 15 phút buổi trưa. Tất cả anh em khác bị bắt trước đó khoảng hơn hai tiếng. Chúng tôi bị đưa vào nhà khí tượng trên đảo, sau đó khoảng năm giờ, tàu nhồi đưa chúng tôi đi đảo Hội Nam. Tôi, ông Kosh và bọn sĩ quan nã bị đưa về Hoàng Sa về Hội Nam và ngay lập tức máy bay của Tàu bắt tôi về Hội Nam về Quần đảo Châu. Còn anh em sĩ quan thì Trung Cộng đưa họ bằng tàu nhồi về Hội Nam, rồi từ đó đưa bằng tàu thủy vào Quần đảo Châu.”

Thiệu Tá Hùng nói rằng, những người Hoa nói tiếng Việt là “người Hoa ở miền Bắc Việt Nam,” “Tôi bị bắt cùng với họ, vì họ sợ họ nói với tôi là họ bị bắt đồng đội đi tất cả Địch Lục sang Đảo Bàn

Hỏi Chiến Hoàng Sa, 19 tháng Giêng, 1974 (kỳ 2)

Tác Giả: Đông Bàn - Đinh Quang Anh Thái/Ngái Việt
Thứ Hai, 18 Tháng 1 Năm 2010 23:51

rời qua Hải An. Nếu không sống ở Việt Nam, làm sao họ biết rõ đường đi nước về của họ vậy.”

Cũng theo ghi nhận của cựu Đäc Đäc Thọäi, thì tôi và trí “chiến Nhật Tô o chìm, mặt sóng thủy thủ đang lênh bänh trên mặt nước, ngäi thì đeo phao, ngäi thì bám vào cột chäng gäi đang nổi trên mặt nước. Đã may mắn là khi mặt sóng thủy thủ thuäc chiến häm Nhật Tô o đã sä bä thäng, bä tàu Trung Quốc bắt chấp quy lä và hỏi chiến tình báo của họ vào các chiến bè, rất may mắn có mặt nhân viên bä thäng như tôi của nhóm sát xuäng bè để tránh nạn.”

(Kä sau: Những chiến sĩ tham gia trận Hoàng Sa về phía Trung Quốc bắt đã được trao trả ra sao? Có mặt họ khi được trao trả và thời điểm đặt chân xuống phi trường Tân Sơn Nhät. “Tä đây, hai chiến ‘Tä Quốc’ không còn trở lại nữa!”)